

# **Chất lượng Phòng khám đa khoa Nam Việt như thế nào**

Dưới góc độ của bệnh nhân và hiểu được nhu cầu tất yếu của toàn bộ người dân về vấn đề chăm sóc tình huống sức khỏe cho bản thân mình, giúp người bệnh giải quyết những phiền muộn trong thời gian sớm nhất, phòng khám đa khoa Nam Việt (202 tô hiến thành , Phường 15, Quận 10, TP.HCM) là địa chỉ quý người bị bệnh không cần bỏ lỡ.

## **Phòng khám đa khoa Nam Việt khám chữa một số bệnh gì?**

Đời thực ngày nay, sự phát triển của xã hội cũng nâng cao chất lượng cuộc đời con người thế nhưng cũng kéo theo không ít hệ lụy tình huống sức khỏe. Một số nhóm bệnh liên quan đến nam khoa, phụ khoa, bệnh lây thông qua đường tình dục, tai mũi họng, xương khớp... Đều có xu hướng tăng khá nhanh. Lý do là do stress công việc, lối sống không lành mạnh, ít vận động, tiếp xúc môi trường ô nhiễm (không khí, tiếng ồn), ăn uống thiếu khoa học...

Các bệnh lý này mặc dù không rất khó để điều trị, nhưng, do tâm lý mọi người đều thường rất xem thường, lơ là; nếu như mắc bệnh vùng kín thì lại cảm thấy e ngại. Hoặc thường bận rộn với cuộc đời hằng ngày... Mà chưa đi khám cũng như chữa trị đúng thời

điểm, hiện tượng càng ngày càng kéo dài khiến bệnh trở tiêu cực, dẫn tới hậu quả hiểm nguy cho tình huống sức khỏe.



Được sự kiểm định, cấp phép hoạt động từ Sở Y tế, tới nay đa khoa Nam Việt đã trở nên một trong những phòng khám đa khoa tư nhân chất lượng tốt nhất tốt tại TPHCM, luôn nhận được sự tin tưởng, ủng hộ từ rất nhiều người mắc bệnh trên địa bàn TP.HCM và những tỉnh thành lân cận.

**Các lĩnh vực chuyên khoa của phòng khám Nam Việt bao gồm:**

- Ngoại khoa: Cắt bỏ da bao quy đầu do dính hoặc dài bao quy đầu, cắt hẹp bao quy đầu, phẫu thuật cắt da thừa hậu môn...

- Khám chữa trị những bệnh phụ khoa (bệnh viêm nhiễm phụ khoa, bệnh tử cung, bệnh buồng trứng); khám thai, đặt/tháo vòng giảm thiểu thai...
- Sản khoa - bỏ thai an toàn bằng thuốc dưới 7 tuần tuổi, hút thai chân không...
- Xét nghiệm bệnh xã hội (các bệnh lây thông qua đường tình dục), thực hiện kiểm tra cận lâm sàng huyết học, hoá sinh...

Ngày nay bệnh viện đang triển khai các gói khám điều trị bệnh từ phổ biến đến khám chuyên sâu, khám dịch vụ, khám theo yêu cầu... Đáp ứng tối đa nhu cầu người mắc bệnh. Mỗi người bệnh khi tới đây đều sẽ được bác sĩ tư vấn, lựa chọn những gói khám phù hợp với bệnh lý và chức năng tài chính, đảm bảo về khoản tiền trước lúc thực hiện khám chữa trị bệnh.

### **Các yếu tố tạo nên chất lượng, uy tín hiệu quả phòng khám đa khoa Nam Việt**

Với mục tiêu “Lấy sức khỏe người bị bệnh làm trung tâm – tạo dựng an toàn và hiệu quả lâu dài”, phòng khám đa khoa Nam Việt luôn nỗ lực hết bản thân để mang lại môi trường khám chữa trị bệnh đảm bảo, gia tăng hiệu quả điều trị tối ưu cũng như các dịch vụ y tế chuyên nghiệp... Để đáp ứng tối đa nhu cầu khám điều trị bệnh càng ngày càng tăng cao của người dân.

Yếu tố bước đầu giúp bệnh nhân có thể tin tưởng, đảm bảo chọn lựa phòng khám Nam Việt chính là đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp chuyên môn, tri thức cao đang làm việc tại phòng khám. Với tinh thần hết lòng chuyên dụng cho cũng như thực hiện phương châm hành nghề “lương y như từ mẫu” một số chuyên gia luôn để ý trong từng bước khám, đưa ra chẩn đoán chuẩn xác, liệu pháp điều trị hiệu quả sao cho chi phí thấp nhất cho người mắc bệnh.

Đặc biệt, hàng năm một số bác sĩ chuyên khoa luôn được cử đi tham gia một số lớp tập huấn, hội thảo và chuyển giao kỹ thuật, nắm bắt một số kỹ thuật tiên tiến, mới mẻ để áp dụng vào chữa. Không chỉ thế, đội ngũ y tá, điều dưỡng, nhân viên lễ tân... Tại phòng khám cũng luôn luôn được đào tạo bài bản về chuyên môn, tác phong làm việc tri thức cao, thái độ lịch sự tạo tâm lý thoải mái, gần gũi cho bệnh nhân.



Thứ hai là đa khoa Nam Việt cũng khá chú trọng tới việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng như thiết bị máy móc khám trị liệu bệnh. Cùng với sự “hiện đại hóa y tế” phòng khám xây dựng đầy đủ những khoa phòng chức năng chuyên dụng cho công tác khám chữa trị bệnh như: Phòng khám riêng tư “1 bác sĩ chuyên khoa - 1 y tá - 1 bệnh nhân”, phòng tiểu phẫu vô trùng, phòng xét nghiệm khép kín một chiều, phòng nghỉ dưỡng rộng rãi, thoáng mát và không còn có mùi bệnh viện...

Theo đó, một số thiết bị y khoa được đầu tư đầy đủ, hiện đại, nhập khẩu từ nước ngoài cũng như được kiểm chuẩn y chặt chẽ đạt chuẩn đầu vào, bảo dưỡng định kì bảo đảm vận hành tốt cũng như sơn sể, giảm bớt các sai sót. Trước khi dẫn vào trị, các thiết bị y tế

đều được vô trùng khử khuẩn sạch sẽ, nâng cao tính đảm bảo, hạn chế nhiễm trùng cũng như các viêm chéo cho bệnh nhân.

Bước 3 là các khoa học khám cũng như chữa trị bệnh hiện đại, tối tân có thể nói đến như: Máy siêu âm màu, máy kiểm tra sinh hóa tự động, máy chữa chiếu sóng ngắn/ sóng hồng quang, kỹ thuật dao LEEP, công nghệ Oxygene, phương pháp ALA – PDT, DHA, HCPT – PPH... Tùy từng bệnh lý, mức độ bệnh mà qua kiểm tra khám bệnh chi tiết bác sĩ sẽ có một số kê toa phù hợp, mang lại hiệu quả tối ưu, có khả năng là liệu pháp nội khoa (dùng thuốc) hay can thiệp ngoại khoa chữa trị.

Bước 4 là dịch vụ y tế tại phòng khám vô cùng trình độ cao, quy trình khám trị liệu nhanh gọn, ứng dụng khoa học thông tin vào quản lý hồ sơ thăm khám buộc phải người bệnh có khả năng nhẹ nhõm không bắt buộc xếp hàng hoặc phải chờ đợi lâu. Người bệnh có khả năng liên hệ Tư vấn bệnh lý, đặt hẹn khám trước mọi lúc mọi nơi qua hệ thống [Tư vấn trực tuyến] để có khả năng tự giác thời gian đến khám, lấy mã số khám ưu tiên, chọn lọc y bác sĩ nam/ nữ chữa trị theo yêu cầu...

Thứ năm là nếu người bị bệnh hỏi hỏi khoản chi phí ở một số cơ sở chuyên khoa tư nhân đều cao hơn bình thường thì tại phòng khám Nam Việt bằng giá khám trị liệu bệnh đều được công khai, niêm yết theo

từng hạng mục chi tiết, tuân thủ đúng quy định từ Sở Y tế. Trước khi khám điều trị bệnh, những y bác sĩ đều tư vấn rõ ràng về kết quả khám, phác đồ trị liệu cũng như một số khoản tiền tương ứng để người bệnh yên tâm, hạn chế trường hợp phát sinh sau trị. Đặc biệt, phòng khám không tăng phí khám ngoài giờ, tạo tạo môi trường tối đa cho người bệnh thu xếp thời gian đi khám.

Khách quan mà nói, một ưu thế quá lớn của phòng khám đa khoa tư nhân Nam Việt là thời gian làm việc vô cùng linh hoạt, hợp lý với phần lớn đối tượng bệnh nhân, đặc trưng là một số người bận rộn. Phòng khám mở cửa từ 8 giờ - 8 giờ tối tất cả các ngày trong tuần bất nhắc lễ, tết. Vì thế, nếu người bệnh muốn tìm các phòng khám ngoài giờ hành chính thì Nam Việt chính là một sự chọn lựa chẳng thể vứt bỏ.

## **TRUNG TÂM TƯ VẤN tình huống sức khỏe**

(Được sở y tế cấp phép hoạt động)

Địa chỉ: 202 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM

Hotline tư vấn miễn phí: **02862857515**

Tư vấn online bấm >> [\*\*TƯ VẤN MIỄN PHÍ\*\*](#) <<